

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓  
วันพฤหัสบดี ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายจรรยา สุทัศน์ต์	ประธานสภา อบต.แก่ง	จรรยา สุทัศน์ต์	
๒	นายวันชัย ถาวรยุทธเดช	รองประธานสภา อบต.แก่ง	วันชัย ถาวรยุทธเดช	
๓	ว่าที่ ร.ต.เอกอนันต์ ขวัญม่วง	สมาชิกสภา อบต.แก่ง หมู่ที่ ๔	ว่าที่ ร.ต.เอกอนันต์ ขวัญม่วง	
๔	นายไพรวลัย กลิ่นพุ่ม	สมาชิกสภา อบต.แก่ง หมู่ที่ ๒	ไพรวลัย กลิ่นพุ่ม	
๕	นายสมชาย อิ่มสมบูรณ์	สมาชิกสภา อบต.แก่ง หมู่ที่ ๑	สมชาย อิ่มสมบูรณ์	

ผู้ลาประชุม

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายบัณฑิตพงษ์ นงค์นุช	สมาชิกสภา อบต.แก่ง หมู่ที่ ๔	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญเลิศ อนันตภูมิ	นายก อบต.แก่ง	บุญเลิศ อนันตภูมิ	
๒	นางพันธ์ทิพย์ เขียนสุวรรณ	รองนายก อบต.แก่ง	พันธ์ทิพย์ เขียนสุวรรณ	
๓	นายสำราญ แดงอ่อน	รองนายก อบต.แก่ง	สำราญ แดงอ่อน	
๔	นายอำนาจ รักษาแลง	เลขาธิการนายก อบต.แก่ง	อำนาจ รักษาแลง	
๕	นายสุริช วงษ์เสงี่ยม	ปลัด อบต.แก่ง/เลขาธิการสภาฯ	สุริช วงษ์เสงี่ยม	
๖	นางจිරนนท์ ทองติตรัมย์	หัวหน้าสำนักปลัด	จिरนนท์ ทองติตรัมย์	
๗	น.ส.วัชรินทร์ เพียรล้ำ	ผู้อำนวยการกองคลัง	วัชรินทร์ เพียรล้ำ	
๘	นายเสกน ยอดทัพ	ผู้อำนวยการกองช่าง	เสกน ยอดทัพ	
๙	นายอนรรักษ์ เรืองประดิษฐ์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง	อนรรักษ์ เรืองประดิษฐ์	
๑๐	นายกิตติวัฒน์ ทองเดช	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	กิตติวัฒน์ ทองเดช	
๑๑	น.ส.ศิริลักษณ์ ศักดาปรีชา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ศิริลักษณ์ ศักดาปรีชา	
๑๒	น.ส.นิภาพรรณ ทับอุไร	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	นิภาพรรณ ทับอุไร	

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุริช วงษ์เสงี่ยม เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้กล่าวรายงานว่ามีผู้เข้าประชุม ๕ ท่าน ลาประชุม ๑ ท่าน และมีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๒ ท่าน พร้อมทั้งเชิญ นายจรรยา สุทัศน์ต์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประธานในที่ประชุมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๑ - เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ - เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งได้ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง รายงานการประชุมมีทั้งหมด ๑๕ หน้า คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะขอมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งได้พิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไข จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

มีมติรับรอง จำนวน ๕ เสียง

ไม่รับรอง จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทอื่น ค่าจัดซื้อเต็นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ หลัง โอนมาตั้งจ่าย ๑๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบด้วย

เลขานุการสภาฯ

การพิจารณาญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบลงทุน มีระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบแล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้แจ้งแก่นายอำเภอ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอนงบประมาณรายจ่ายหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอน  
งบประมาณรายจ่าย

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ  
โอนงบประมาณรายจ่าย ก็จะดำเนินการพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป

เลขานุการสภาฯ **ระเบียบวาระที่ ๓.๑** ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๗ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ  
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทอื่น ค่าจัดซื้อเต็นท์  
พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ หลัง โอนมาตั้งจ่าย ๑๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท ขอให้เลขานุการสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงรายละเอียดการโอนงบประมาณ ตามที่นายกองค์การ  
บริหารส่วนตำบลแถลงได้ยื่นเสนอญัตติไว้แล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไปด้วย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลง ได้ยื่นเสนอญัตติไว้ต่อประธานสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลแถลงไว้ดังนี้ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหาร  
ส่วนตำบลแถลง มีความประสงค์โอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมี  
รายละเอียดดังนี้

### โอนลด

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ  
สิ่งก่อสร้าง โครงการติดตั้งเต็นท์ชายหาดสวนสน บริเวณต้นยางใหญ่ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง  
ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐.๐๐ บาท

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ  
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่  
ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณอนุมัติ  
๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้  
๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๓,๕๐๐ บาท

รวมโอนลดทั้งสิ้น ๑๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

### โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง  
ชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทอื่น ค่าจัดซื้อเต็นท์พร้อมติดตั้ง โอนมาตั้ง  
จ่าย ๑๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท

### คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ หลัง โดยแต่ละหลังมี  
รายละเอียดดังนี้

๑. เต็นท์เพิงหมาแหงน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  
๑๒.๐๐ เมตร ด้านหน้าสูง ๓.๐๐ เมตร ด้านหลังสูง ๒.๕๐ เมตร พร้อมมุงหลังคาผ้าใบ

๒. เสาดำเนินที่เป็นเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว จำนวน ๘  
ต้น

๓. คานโครงถัก (Truss) เป็นเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓/๔ นิ้ว

- เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการ จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒) เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงานรัฐ

๓) ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการบริหารงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลแก่ง

๔) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.แก่ง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๑๕ ข้อ ๑

เหตุผลความจำเป็น เพื่อจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการอาชีพประมงพื้นบ้านบริเวณชายหาดสวนสน ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น

ประธานสภา  
ที่ประชุม

มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม

ประธานสภา

หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมจะขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติยุติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการดังกล่าวตามที่เสนอด้วย ท่านใดเห็นควรพิจารณาอนุมัติโปรดยกมือ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทอื่น ค่าจัดซื้อเต็นท์พร้อมติดตั้งจำนวน ๓ หลัง โอนมาตั้งจ่าย ๑๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท

มีมติอนุมัติ จำนวน ๕ เสียง

ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน - เสียง

ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๓.๒-๓.๓ เป็นการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบด้วย

เลขานุการสภา

การพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบลงทุน มีระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้อำนาจ...

(๓) ให้กักเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกักไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กักเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนครต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนี่ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่องหนี่ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยคำนึงถึงฐานะทางการเงินการคลังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๑๓๘๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ชักข้อมวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ถือปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติแนบท้าย

ประเด็นการใช้จ่ายเงินสะสม (ข้อ ๘๗) การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ให้กระทำได้ตามอำนาจหน้าที่ เฉพาะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสมจะต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอระเบียบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล

๓. การกักเงิน

๓.๑ กักเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน (รวมฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ)

๓.๒ กักเงินสะสมไว้อีกร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

๓.๓ เมื่อได้กักเงินด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว ต้องมีเงินสะสมคงเหลือดังนี้

๓.๓.๑ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท

๓.๓.๒ กรณีเทศบาลเมือง เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านบาท

เช่น กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลกักเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว คิดเป็นเงิน ๔ ล้านบาท องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องนำเงินสะสมในส่วนที่เหลือจากการกักเงินมาเพิ่มเป็นเงินสะสมสำรองจ่ายอีก ๑ ล้านบาท ส่วนที่เหลือจึงจะสามารถใช้จ่ายได้ แต่ถ้ากักเงินด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว คิดเป็นเงินเกิน ๕ ล้านบาท ก็สามารถใช้จ่ายเงินสะสมในส่วนที่เหลือจากการกักเงินได้ทันที

๔. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหน้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป คำว่า “ปี” ตามระเบียบนี้คือ ปีงบประมาณ ดังนั้น ให้นำระยะเวลาเป็นปีงบประมาณ ตัวอย่างเช่น สภาท้องถิ่นอนุมัติวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จะต้องก่องหน้ให้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ คือภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนั้นหากก่องหน้ผูกพันไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดให้เงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

๕. เมื่อก่องหน้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน หากต่อมาเกิดการยกเลิกสัญญาให้สามารถนำเงินส่วนที่เหลือไปดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

๖. การใช้จ่ายเงินสะสม ต้องพิสูจน์ยอดเงินสะสมคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่จะขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจากสภาท้องถิ่น

๗. การเสนอโครงการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จะใช้จ่ายจากเงินสะสม โดยระบุให้ชัดเจนว่า ดำเนินการเรื่องใด สถานที่ ดำเนินการที่ใด วงเงินที่ใช้เท่าใด รวมทั้งรายละเอียดของโครงการเช่นเดียวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติของสภาท้องถิ่น และเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

ซึ่งกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ได้จัดทำรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีรายละเอียดดังนี้

- เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๗,๘๙๙,๗๒๓.๑๗ บาท

หัก สำรองตามระเบียบ เป็นเงิน ๒๑,๙๖๑,๓๕๔.๙๙ บาท

หัก เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบ เป็นเงิน ๓๐,๙๓๘,๓๖๘.๑๘ บาท

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติไปแล้วในปีปัจจุบัน (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗)  
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖,๓๘๔,๖๐๐.๐๐ บาท  
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕,๔๑๑,๐๒๐.๐๐ บาท  
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓,๔๓๐,๘๐๐.๐๐ บาท  
รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว ๑๕,๒๒๖,๔๒๐.๐๐ บาท

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดขึ้นแล้ว เป็นเงิน  
๑๘,๔๐๐.๐๐ บาท

บวก เงินรับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม เป็นเงิน  
๘๘,๑๙๓.๗๖ บาท

บวก เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน  
๓๓,๗๓๒,๔๒๖.๒๘ บาท

- คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม  
๒๕๖๗ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๕๖๐,๙๖๘.๗๒ บาท

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ  
พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ  
พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ  
จ่ายขาดเงินสะสม ก็จะดำเนินการพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานอุตสาหกรรมและการ  
โยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง  
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก  
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองดาวอน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมือง  
ระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท ขอให้เลขานุการสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามที่นายก  
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งได้ยื่นเสนอญัตติไว้แล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไปด้วย  
เลขานุการสภาฯ นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้ยื่นเสนอญัตติไว้ต่อประธานสภาองค์การ  
บริหารส่วนตำบลแก่งไว้ดังนี้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้เสนอขอ  
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง  
วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองดาว  
อน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ  
๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อ  
พักคอนกรีตเสริมเหล็ก แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐  
เมตร จำนวน ๙๗ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๓ บ่อ ระยะทาง  
ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร

ช่วงที่ ๒ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓๐ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ บ่อ ระยะทาง ยาว ๓๕.๐๐ เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกล่งกำหนด พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๐๘ ข้อ ๑

เหตุผลความจำเป็น เพื่อระบายน้ำในพื้นที่ให้ลงสู่ท่อระบายน้ำได้โดยสะดวก เป็นการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเวลาฝนตกแล้วน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ ดังกล่าว

ประธานสภา  
ที่ประชุม

มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม

ประธานสภา

หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมจะขอให้ที่ประชุมได้ พิจารณาญัตติการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายการ ดังกล่าวตามที่เสนอด้วย ท่านใดเห็นควรพิจารณาอนุมัติโปรดยกมือ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดยกที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองตา วอน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลเกล่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ ๔๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท

มีมติอนุมัติ จำนวน ๕ เสียง

ไม่อนุมัติ จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน - เสียง

ประธานสภา

**ระเบียบวาระที่ ๓.๓** ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดยกที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ซอย ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลเกล่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ ๒๘๒,๙๐๐ บาท ขอให้ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติจ่ายขาดเงิน สะสม ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกล่งได้ยื่นเสนอญัตติไว้แล้ว ให้ที่ประชุม พิจารณาต่อไปด้วย

เลขานุการสภา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกล่ง ได้ยื่นเสนอญัตติไว้ต่อประธานสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลเกล่งไว้ดังนี้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกล่ง ได้เสนอขอ อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดยกที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแผ่นดิน ธรรม-แผ่นดินทอง ซอย ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลเกล่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัด ระยอง งบประมาณ ๒๘๒,๙๐๐.๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีต



เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๐๘ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๐ บ่อ ความยาวข้างละ ๕๙.๐๐ เมตร รวมระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๘.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแกลงกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้า ๐๙ ข้อ ๒

เหตุผลความจำเป็น เพื่อระบายน้ำในพื้นที่ให้ลงสู่ที่ระบายน้ำได้โดยสะดวก เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเวลาฝนตกแล้วน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ดังกล่าว

ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม  
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่  
ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม  
หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมจะขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายการดังกล่าวตามที่เสนอด้วย ท่านใดเห็นควรพิจารณาอนุมัติโปรดยกมือ

มติที่ประชุม

มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ซอย ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ ๒๘๒,๙๐๐ บาท

มีมติอนุมัติ	จำนวน ๕ เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน - เสียง
งดออกเสียง	จำนวน - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ - เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม

มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อหารือหรือข้อซักถามใดเพิ่มเติมจะขอเลิกประชุมแต่เพียงเท่านี้  
รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายสุริช วงษ์เสงี่ยม)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นายจรูญ สุธัตสันต์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง